

Số: 71 /BC-UBND

Dương Hoà, ngày 16 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính quyền 6 tháng đầu năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Đảng ủy xã về việc phát động phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” năm 2021. Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện mô hình Dân vận khéo trong 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm 2021 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, sự quan tâm của UBND thị xã, các cơ sở hạ tầng được tiếp tục đầu tư làm mới, nâng cấp, sửa chữa, các dự án về phát triển kinh tế - xã hội, đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; các chính sách chăm sóc người có công, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương. Nhân dân địa phương đã hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ 100 %.

Tuy nhiên, tình hình trong nội bộ nhân dân vẫn còn tình trạng diễn ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai, chủ yếu là tranh chấp đất rừng. Công tác quản lý đất đai còn nhiều khó khăn, bất cập, giá cả bồi thường chưa phù hợp như dự án đường dây điện 500KW; do vậy, hiện nay công tác bồi thường vẫn còn khó khăn; tình hình dịch bệnh Covid-19 và thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến đời sống mọi mặt của nhân dân.

2. Tình hình tôn giáo

Nhìn chung, tình hình tôn giáo trên địa bàn xã ổn định, hoạt động của tôn giáo cơ bản thuận tụy, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các ngày lễ của tôn giáo trên địa bàn đều được lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm đến thăm hỏi chúc mừng, các chức sắc, tu sĩ trên địa bàn tích cực tham gia vào công tác từ thiện, phát huy đoàn kết giữa các tôn giáo (Phật giáo, Thiên chúa giáo).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành đối với công tác dân vận

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận như: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính

phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Trong 6 tháng năm đầu năm 2021, UBND xã phối hợp UBMTTQVN và các Đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, thực hiện các giải pháp tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác dân vận chính quyền; tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên liên quan đến quyền lợi thiết thực của người dân như: Quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới...

UBND xã đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh công tác dân vận trong xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại của công dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác tổ chức quán triệt kế hoạch được tổ chức lồng ghép vào các cuộc họp của ban ngành, đoàn thể, các thôn để triển khai nội dung kế hoạch của xã. Nhìn chung, qua triển khai thực hiện, nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận có sự chuyển biến tốt hơn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong hệ thống chính quyền với các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức, về phát triển nâng cao chất lượng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ đó trong hoạt động của ban ngành, đoàn thể, các thôn có sự gắn kết chặt chẽ với công tác dân vận chính quyền và đem lại những hiệu quả thiết thực. Mặt trận, các đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy được vai trò của người dân trong tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào hành động ở địa phương góp phần mang lại những kết quả thiết thực; công tác phối hợp vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định hành chính có liên quan đến nhân dân được nhân dân đồng tình thực hiện; nhân dân đã tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình, chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; các đơn thư, tranh chấp của người dân được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện các mô hình dân vận khéo đăng ký đầu năm 2021

- Công tác vận động nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng Nông thôn mới:

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quán triệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt, huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với tinh thần “*Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới*”, UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 - 2025, trong đó năm 2021 tập trung phấn đấu thực hiện nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội, phối hợp các đoàn thể tổ chức thực hiện 3 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết của HĐND xã đã đề ra, xã đã đạt được những kết quả nổi bật: Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,58/KH48 triệu đồng, đạt 47,07% KH năm. Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng, hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng khá toàn diện làm thay đổi bộ mặt nông thôn; thực hiện khắc phục, sửa chữa đoạn đường nhà hóp thôn Buồng Tầm, kinh phí 16,5 triệu đồng; thi công hoàn thành tuyến đường tái định cư Buồng Tầm, kinh phí 600 triệu đồng. Làm mới tuyến điện chiếu sáng tại thôn Buồng Tầm, chiều dài 1,45 km, kinh phí 49,208 triệu đồng. Dự án BCC-GEF (Hàng rào cánh đồng Rê) 170 triệu đồng; có 100% hộ gia đình sử dụng điện. Chợ thường xuyên hoạt động đảm bảo việc giao thương của nhân dân trong và ngoài địa phương góp phần phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa và phục vụ đời sống nhân dân. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực, có 5/5 thôn triển khai thu gom và xử lý rác thải đạt 100%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 100%. Sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ: Giáo dục, đào tạo được quan tâm; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì, xóa mù chữ đạt mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 3; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học (phổ thông, bổ túc, học nghề) hàng năm đạt trên 85%; Cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và học được tăng cường theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa; các Trường học được công nhận chuẩn quốc gia đạt 100%. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai tích cực, đạt tỷ lệ 97,37%; 5/5 thôn được công nhận lại danh hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2020.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 94,65%; xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế. Lao động, việc làm được quan tâm chỉ đạo, phối hợp để thực hiện; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên tăng hàng năm; hộ nghèo: có 13 hộ nghèo đa chiều, chiếm 2,25% và 33 hộ cận nghèo, chiếm 5,8%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc đạt kết quả tốt. Hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức và không chuyên trách xã sau khi bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Tổng vốn huy động cho công cuộc xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện 15,04/KH 10-13 tỷ đồng, đạt 115,7% KH năm. Trong đó: Ngân sách nhà nước 6,93 tỷ đồng, chiếm 46,05% và nguồn vốn huy động từ cộng đồng dân cư, vốn khác 8,12 tỷ đồng, chiếm 53,95%.

- Công tác vận động xã hội hóa giáo dục, tạo việc làm, xây dựng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện trong xây dựng gia đình hiếu học, xây dựng xã hội học tập; việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động chăm sóc gia đình chính sách, người nghèo, người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam..., trong vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong tôn giáo và các nhà hảo tâm tham gia hoạt động xã hội, từ thiện; thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa:

Trong năm 6 tháng đầu năm 2021, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo; vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh; giữ gìn truyền thống văn hoá, phòng chống và bài trừ các tệ nạn xã hội; thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; chỉ đạo tổng kết năm học; chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên, đặc biệt là việc phòng chống các loại dịch bệnh. Việc khám chữa bệnh được duy trì thực hiện, thường trực cấp cứu 24/24 và phòng chống dịch bệnh, số lượt khám chữa bệnh đạt 1.490 lượt. Các chương trình mục tiêu y tế - dân số được triển khai thực hiện theo kế hoạch; thực hiện phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và bệnh không lây nhiễm phổ biến, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của Ban chỉ đạo tỉnh và thị xã về triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác tiêm chủng cho trẻ em; phát động các hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2021.

Vận động nhân dân bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp ở địa phương. Phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần đáng kể vào việc duy trì và nâng cao thể chất cho nhân dân.

Công tác Thông tin - Truyền thông đã tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các vấn đề thời sự trong nước; tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc giúp đỡ và thực hiện chế độ đối với các đối tượng chính sách, các hộ gia đình nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa được quan tâm đúng mức. Đã tổ chức thăm, tặng quà cho Người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công tác lao động, việc làm được triển khai theo kế hoạch, giải quyết việc làm đạt 202% kế hoạch, trong đó số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 02 người. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, tích cực xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm thiết thực, sâu rộng, hiệu quả.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, UBND xã luôn tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời các nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng trên địa bàn, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật quy định, tổ chức nắm tình hình để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra các điểm nóng về tôn giáo; Gắn kết tín đồ các

tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nội lực của toàn dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên tổ chức họp Hội đồng xét duyệt mức độ khuyết tật, hướng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với những người khuyết tật đặc biệt nặng và nặng, cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho những trường hợp khuyết tật nhẹ. 6 tháng đầu năm đã tổ chức xét họp xác định mức độ khuyết tật: 17 trường hợp. Trong đó: Đặc biệt nặng: 08 người; nặng: 6 người; nhẹ: 03 người

- Công tác vận động tổ chức lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông:

UBND xã thường xuyên quan tâm giáo dục, vận động nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Chăm lo chính sách hậu phương quân đội, động viên thanh niên thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác quản quân, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các thanh niên lên đường nhập ngũ, thanh niên xuất ngũ trở về địa phương. Giao quân thực hiện 4/KH3 thanh niên, vượt 01 chỉ tiêu. Triển khai cán bộ LLDQ vận động tuyên truyền người thân, gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Triển khai cho cán bộ, LLDQ nhận thức vai trò trách nhiệm, vận động gia đình, người dân phát huy vai trò trách nhiệm đối với công tác bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện phương án bảo vệ ANTT-ATXH trên địa bàn, làm tốt công tác kiểm tra ATGT, nắm chắc tình hình lưu trú, tạm trú trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tham mưu tốt cho Đảng ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời giải quyết các vụ việc, không để mất ANTT. Nắm chắc tình hình ANCT, ANTG, ANNT trên địa bàn, bảo vệ tuyệt đối địa bàn nhân dịp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tổ chức với nhiều hình thức, nội dung phong phú thông qua các buổi họp thôn, họp Chi bộ và qua công tác thăm hỏi nhân dân... Vì vậy, đã nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH ở địa bàn; thường xuyên chỉ đạo tập trung giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm về an ninh trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng chống các luận điệu, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị, tiếp tục đấu tranh với các hoạt động diễn biến hòa bình của địch trên mọi lĩnh vực.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ công an quy định về khu dân cư, xã xã, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Đề án số 02/ĐA-BCA-A61, ngày 14/3/2017 của Bộ Công an về công tác Công an vận động, tranh thủ văn nghệ sỹ, trí thức có uy tín phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8) gắn với các cuộc vận động và phong trào cách mạng khác tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân.

- Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tác hại ma túy và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có 360 người tham gia. Kịp thời thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho các cán bộ cốt cán ở các thôn, các cơ quan, doanh nghiệp, các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện và 02 trường học trên địa. Qua các buổi họp dân đã có nhiều ý kiến góp ý xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm.

- Công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội: Chỉ đạo Công an xã tham mưu thực hiện kế hoạch huy động sức mạnh của hệ thống chính trị triển khai bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương...Tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, “Tháng an toàn giao thông”,...; Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, vận động đối tượng- bị truy nã ra đầu thú cho các khu vực dân cư, trường học. Huy động lực lượng cốt cán ở cơ sở và nhân dân và tham gia nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai các biện pháp phòng ngừa, tuần tra kiểm soát và phòng chống tội phạm, đặc biệt là cướp, cướp giật, trộm xe gắn máy, cố ý gây thương tích... Tiến hành rà soát và lập danh sách các đối tượng nghiện, nghi nghiện ma túy trên địa bàn để theo dõi, quản lý. Gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục 12 lượt đối tượng các loại, mời các trường hợp có biểu hiện nghi vấn ghi tỉ số bóng đá, số đề, đánh bạc trái phép đến Công an xã để cam đoan cam kết; phân công các ban, ngành, đoàn thể cảm hóa, giáo dục - Công tác quản lý đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định 80/2011/NĐ - CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ và Thông tư số 71/2012/TT- BCA. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tiếp nhận 02 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; Thường xuyên gửi các thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến các hộ độc thân, cơ quan doanh nghiệp và các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp thiết bị trường học đến các trường học trên địa bàn để quần chúng nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, không để sơ hở để các loại tội phạm hoạt động, tổ chức tuần tra, mật phục ban đêm.

- Công tác dân vận trong việc xây dựng các loại hình hợp tác xã phát triển sản xuất, cải tạo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, nâng cao mức hưởng thụ..., trong đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thi đua làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo:

Tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, tập trung sản xuất vụ xuân và trồng rừng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao. Chỉ đạo các Trưởng thôn và thú y trưởng tăng cường tuyên truyền, rà soát, kiểm tra giống cây trồng trên địa bàn, giúp nhân dân chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhất là việc xử lý các biện pháp khoanh vùng dập dịch như tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò để phát triển chăn nuôi trâu bò đàn trên địa bàn.

Thực hiện việc triển khai các mô hình kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp; tổ chức tuyên truyền chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi phương thức sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, chỉ đạo công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Vận động nhân dân trồng rừng và phát triển rừng, việc quản lý bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tổ chức các cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; công tác tuần tra, trực phòng chống cháy rừng được thực hiện tốt.

- Khéo trong việc tham gia thực hiện các khâu vận động bồi thường khi thực hiện các dự án gặp phải khó khăn, vướng mắc; trong hòa giải các mối quan hệ trong cộng đồng dân cư:

Trên địa bàn xã giai đoạn từ năm 2016 đến nay, có 02 dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư bị vướng mắc kéo dài cụ thể là dự án bồi thường bổ sung đất lâm nghiệp thuộc dự án Hồ Chứa nước Tả trạch và dự án đường dây điện 500kv Quảng trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn xã. Qua quá trình bồi thường về đất liên quan đến giá đất thì người dân không có ý kiến gì vì Cơ quan chức năng áp giá đúng theo quyết định của bảng giá đất của UBND tỉnh. Nhưng đối với việc khấu trừ diện tích nhà nước đã giao đất trước đây cụ thể là việc giao đất lâm nghiệp cho các hộ dân tái định cư Khe Sòng năm 2006 và việc giao đất lâm nghiệp với diện tích 0,5ha/hộ năm 2011 điều bị khấu trừ và việc di dời bố trí tái định cư của hộ gia đình ông Võ Văn Sáu. Đối với việc khấu trừ theo quy định của UBND tỉnh, Hội đồng BT&HT TĐC của thị xã phải thực hiện khấu trừ theo quy định. Dẫn đến các hộ dân không đồng tình và có đơn gửi UBND tỉnh và UBND tỉnh cũng trả lời theo các văn bản quy định của pháp luật. UBND xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời các hộ dân để thông báo chủ trương vận động các hộ dân chấp hành các chủ trương của nhà nước, đi từng hộ dân để vận động đa số các hộ dân điều đồng tình. Nhưng còn trường hợp ông Nguyễn Duy Thịnh vẫn không đồng tình và ông tiếp tục gửi đơn đến UBND thị xã thì UBND thị xã cũng trả lời đơn cho ông được rõ. Riêng trường hợp ông Võ Văn Sáu qua các lần vận động thì gia đình ông đã chấp hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và chấp hành chủ trương nhà nước là xem xét cấp đất cho con trai ông là ông Võ Văn Trung

Đối với việc bồi thường liên qua đến quyền lợi cá nhân của mỗi hộ gia đình nên UBND xã cũng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu vận động, chủ yếu phân tích các văn bản của Nhà nước, đồng thời mục đích cuối cùng là vận động nhân dân chấp hành các quy định của nhà nước. Đồng thời ghi nhận ý kiến của hộ gia đình để báo cáo cấp trên vì UBND xã không đủ thẩm quyền để giải quyết.

Với ý chí quyết tâm cao của UBND xã và cả hệ thống chính trị đa phần các vướng mắc đều được giải quyết, các hộ dân đều chấp hành chủ trương của nhà nước, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Không có trường hợp nào buộc phải cưỡng chế thi hành.

Việc Thực hiện khâu vận động trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai:

Căn cứ quyết định 51/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định về thẩm quyền trình tự thủ tục về hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các vụ việc tranh chấp đất đai gửi đơn đến UBND xã thì UBND xã đều thành lập Hội đồng Hòa giải tranh chấp đất đai gồm đại diện UBND xã và các ban ngành đoàn thể liên quan để giải quyết. UBND xã trước khi tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai đều mời các hộ gia đình lên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, thẩm tra lại quá trình sử dụng đất, phân tích ai đúng ai sai để chủ yếu vận động các hộ gia đình tự thỏa thuận với nhau trên tình cảm để giải quyết. Đối với các vụ việc các hộ dân đã có mâu thuẫn với nhau từ trước không thể giải quyết với nhau thì UBND xã mời hòa giải tranh chấp 3 lần, nếu như các hộ vẫn không đồng ý thì hướng dẫn các bên gửi đơn đến Tòa án hoặc cơ quan cấp trên để giải quyết.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay trên địa bàn xã có 5 vụ tranh chấp đất đai xảy ra buộc phải hòa giải tranh chấp đất đai. Thì có tổng cộng 1/5 vụ việc được hòa giải thành còn 04 vụ việc còn lại do mâu thuẫn giữa các hộ gia đình và diện tích đất và cây được quy ra giá trị kinh tế rất lớn nên không bên nào chịu nhượng bộ bên nào, phần lớn những vụ việc này đều có giấy CNQSD đất. UBND xã đã phối hợp với các ban ngành liên quan vận động các hộ rất nhiều lần nhưng các hộ dân điều không đồng ý buộc phải hướng dẫn ra Tòa án để được giải quyết. Tranh chấp đất đai là một vấn đề nan giải trong quá trình quản lý Nhà nước về mặt đất đai vì liên quan đến lợi ích kinh tế, quyền lợi của mỗi người nên rất khó vận động để các hộ dân chấp hành. Bên cạnh những khó khăn thì UBND xã cũng đã vận động thành công một vụ việc, các bên điều thống nhất thỏa thuận, không còn mâu thuẫn với nhau.

- Công tác vận động thực hiện tốt cải cách hành chính, thực hiện phương châm “công khai, minh bạch, hiệu quả” trong xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh:

UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/12/2020 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 14/12/2020 về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 11/01/2021 về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021, theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình cải cách hành chính;

duy trì cập nhật các thông tin, quy định, quy trình về các TTHC trên Trang Thông tin điện tử xã các tin bài nhằm cung cấp thông tin, công khai các TTHC đến người dân.

UBND xã đã chỉ đạo các cán bộ, công chức chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; thực hiện niêm yết công khai TTHC đảm bảo thời gian theo quy định; thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo; triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC và quy định hành chính liên quan. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và thông tin kịp thời tới người dân cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ các lĩnh vực công việc giải quyết thủ tục hành chính (đạt 100%) các Quyết định công bố của UBND Tỉnh về các TTHC được thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã và trên trang thông tin điện tử xã.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã được đầu tư trang thiết bị hiện đại và áp dụng phần mềm điện tử được kết nối liên thông với UBND thị xã và các sở, ban ngành cấp tỉnh trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, thực hiện niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng các quy định TTHC bằng văn bản giấy trên bảng niêm yết và trên trang thông tin điện tử của xã. Thực hiện đúng các quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định, khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đúng quy định tại Điều 7 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Cập nhật đầy đủ thông tin vào Hệ thống xử lý một cửa tập trung Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; thực hiện số hóa hồ sơ để lưu trữ, giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng; Thực hiện phát phiếu, lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, công dân sau khi kết thúc giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kết quả trong 6 tháng năm 2021 có 100 % ý kiến hài lòng về thái độ phục vụ và về thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết TTHC. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã tiếp nhận giải quyết 134 hồ sơ. Kết quả giải quyết: Hồ sơ đã giải quyết 132 hồ sơ (trong đó: Trả đúng thời hạn 132 hồ sơ. Hồ sơ đang giải quyết 02 hồ sơ, trong đó: Chưa đến hạn 02 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn chưa xử lý.

Công tác tiếp công dân luôn được UBND xã chú trọng, xem đây là một việc làm hết sức cần thiết để nắm vững những tâm tư, nguyện vọng của người dân kiến nghị, phản ánh để địa phương điều hành và quản lý nhà nước được tốt hơn. UBND xã đã ban hành lịch và bố trí cán bộ phụ trách tiếp công dân vào ngày thứ Năm hàng tuần; các buổi tiếp dân của lãnh đạo các đều được UBND xã thông báo trên trang

thông tin điện tử và gửi thông báo văn bản về các thôn, thông báo trên đài truyền thanh để cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã được biết. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo UBND xã đã tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ năm hàng tuần, tuy nhiên trong các buổi tiếp dân, nhân dân đến trực tiếp trao đổi với lãnh đạo rất ít, chủ yếu là gặp trao đổi trực tiếp với cán bộ chuyên môn về thủ tục đăng ký kết hôn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký kết hôn và vấn đề liên quan đến thừa kế đất đai, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã được hướng dẫn cụ thể.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Đánh giá chung

Trong 6 tháng đầu năm các ban ngành đã tích cực tuyên truyền thực hiện công tác dân vận; thể chế hóa các chủ trương của Đảng để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tăng cường thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; cải cách hành chính; công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo đều được chỉ đạo thực hiện kịp thời; đã phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

2. Hạn chế và nguyên nhân

- Công tác dân vận chính quyền trong thời gia qua vẫn còn hạn chế, kết quả đạt được chưa cao. Chất lượng công tác chỉ đạo công tác dân vận còn hạn chế; việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động còn hình thức, chưa sát với thực tiễn. Vai trò, trách nhiệm của người phụ trách công tác dân vận và cán bộ tham mưu công tác dân vận chính quyền chưa có nhiều đổi mới. Việc xây dựng triển khai kế hoạch chưa được cụ thể rõ ràng.

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa được thường xuyên, cán bộ, công chức chưa thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chưa gương mẫu chấp hành thực hiện tốt quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhận thức về vị trí, vai trò về công tác dân vận chưa thật sự đầy đủ, không có cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận chủ yếu làm kiêm nhiệm nên việc tổ chức thực hiện chưa được sâu sát.

- Công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch chưa được đồng bộ.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUÁ THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể phải nhận thức đầy đủ về nội dung công tác dân vận chính quyền, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên để từ đó có ý thức cao về trách nhiệm trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính quyền.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận chính quyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Mặt trận, các Đoàn thể trong thực hiện công tác dân vận chính quyền.

3. Cán bộ, công chức phải được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận chính quyền nhằm nâng cao được nhận thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức.

VI. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch công tác “*Dân vận khéo*” năm 2021; tiếp tục thực hiện các mô hình Dân vận khéo năm 2021. Đẩy mạnh công tác “*Dân vận khéo*” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận chính quyền và thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy Nhà nước, cơ quan, công sở thân thiện, gần gũi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác dân vận với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, rà soát kiến nghị loại bỏ những thủ tục không hợp lý. Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến người dân, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khâu hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Thực hiện niêm yết công khai các TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại trụ sở, trên Cổng thông tin điện tử. Thực hiện công khai đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử. Thực hiện khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hạn hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2021 của UBND Thị xã Hương Thủy về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn thị xã. Thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, như: những vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường... qua đó có biện pháp giải quyết kịp thời, không để tình trạng kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Thực hiện công khai lịch tiếp công dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, trách nhiệm tiếp công dân định kỳ và đột xuất; Tăng cường chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở; hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người, vượt cấp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phong trào thi đua "*Dân vận khéo*" gắn với việc "*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*"; thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh*"; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua "*Dân vận khéo*"; Thực hiện có hiệu quả các quy định về dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh số 34/2007/PL -UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm "*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*"; dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể xã tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, nhân dân và tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề nổi cộm, phát sinh ngay từ cơ sở.

6. Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc của nhân dân; thực hiện hiệu quả công tác tôn giáo. Tiếp

tục phát huy vai trò chủ động, tích cực của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương; Tăng cường quản lý Nhà Nước trên lĩnh vực tôn giáo, phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, cho bí thư chi bộ, trưởng thôn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định các vấn đề liên quan đến tôn giáo.

7. Quán triệt và triển khai tốt các Nghị quyết của Đảng về QP-AN trong tình hình mới. Phối hợp với các ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phát huy phong trào đấu tranh tố giác tội phạm. Giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra, không để tồn đọng, kéo dài; giữ vững địa bàn không để xảy ra trọng án, tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, xử lý ATGT và khai thác cát sỏi; quản lý chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng. Tăng cường công tác tuyên truyền Pháp luật cho người dân, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dân quân.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện mô hình Dân vận khéo trong 6 tháng đầu năm 2021. UBND báo cáo Đảng ủy được biết để có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy(b/c);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Tấn Phán